

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI QUY TRÌNH BIÊN SOẠN SỐ LIỆU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

*Hà Quang Tuyền**

Hiện nay, ngành Thống kê đang thực hiện biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo quy trình phân tán, đó là Tổng cục Thống kê biên soạn số liệu GDP cho toàn bộ nền kinh tế theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng cuối cùng, 5 năm một lần biên soạn theo phương pháp thu nhập; các Cục Thống kê cấp tỉnh biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) theo phương pháp sản xuất. Việc biên soạn số liệu GDP, GRDP đã thực hiện đúng theo hướng dẫn về phương pháp luận của Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và thông lệ quốc tế.

Sau hơn 20 năm biên soạn số liệu GDP và GRDP, ngành Thống kê đã cung cấp thông tin kinh tế vĩ mô cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp phục vụ việc chỉ đạo, điều hành và xây dựng Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của từng địa phương và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng khác trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là số liệu GDP tính cho phạm vi toàn bộ nền kinh tế chênh lệch khá

lớn so với tổng cộng GRDP của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sự chênh lệch ngày càng lớn về số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương đã ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo, điều hành, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ, của các Bộ, Ngành và cấp tỉnh, làm giảm niềm tin của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê nói chung, số liệu GDP và GRDP nói riêng.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương nghiên cứu xây dựng Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2014. Theo đó, Tổng cục Thống kê sẽ trực tiếp biên soạn và công bố số liệu GRDP cho các địa phương thống nhất sử dụng.

Đề án đang trong quá trình dự thảo, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung chủ yếu của Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

* Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia

1. Kinh nghiệm quốc tế về biên soạn số liệu GRDP

Mặc dù cơ quan Thống kê Liên hợp quốc chưa có thống kê chính thức và đầy đủ về số nước trên thế giới đã và đang biên soạn số liệu GRDP theo vùng lãnh thổ (bang, tỉnh, thành phố), song qua tìm hiểu một số nước: Mỹ, Canada, Úc, Hungary, Cộng hòa Séc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Tổng cục Thống kê rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

1.1. Về mô hình tổ chức biên soạn

Mô hình thứ nhất là phần lớn các nước (10/12 nước nghiên cứu) theo mô hình biên soạn số liệu GRDP đồng thời với số liệu GDP tập trung tại các Cơ quan Trung ương. Mô hình thứ hai là cơ quan Thống kê Trung ương và địa phương cùng biên soạn số liệu GRDP. Mô hình thứ ba là cơ quan Thống kê Trung ương biên soạn số liệu GDP, các cơ quan Thống kê địa phương biên soạn số liệu GRDP.

1.2. Nguyên tắc biên soạn

a. Đối với phương pháp sản xuất, sản phẩm được sản xuất ở địa phương nào tính cho địa phương đó; đối với phương pháp sử dụng cuối cùng, sản phẩm do đơn vị thường trú ở địa phương nào sử dụng tính cho địa phương đó và đối với phương pháp thu nhập, thu nhập thuộc đơn vị thường trú ở địa phương nào tính cho địa phương đó. Đa phần các nước chỉ biên soạn số liệu GRDP theo phương pháp sản xuất.

b. Sử dụng thống nhất cùng một nguồn thông tin để biên soạn số liệu GDP và GRDP. Nguồn thông tin để biên soạn số liệu GDP và GRDP được thu thập cùng các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê và thông tin từ báo cáo hành chính (chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và cơ sở; báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị sản xuất kinh doanh, của các tổ chức kinh tế,

của cơ quan tài chính, hải quan, thuế vụ, ngân hàng, bảo hiểm và hồ sơ hành chính).

1.3. Tần suất tính toán và thời gian công bố số liệu GRDP

Đối với báo cáo ước tính (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) thời gian tính toán và công bố sau 3 - 4 tuần kết thúc kỳ tính toán. Đối với báo cáo sơ bộ (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) là sau 8 - 12 tuần kết thúc kỳ tính toán. Đối với báo cáo chính thức năm (có chia ra từng quý) là sau một năm kết thúc kỳ tính toán.

2. Mục tiêu của Đề án

Mục tiêu tổng quát của Đề án là để khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu GDP giữa tính cho toàn bộ nền kinh tế với kết quả tính toán GRDP của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu cụ thể tập trung đầu mối biên soạn và công bố số liệu GRDP tại Tổng cục Thống kê nhằm thống nhất việc áp dụng và triển khai thực hiện về phương pháp luận và nguồn thông tin biên soạn số liệu GDP và GRDP theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

3. Nguyên tắc đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP

3.1. Đổi mới quy trình biên soạn và công bố số liệu GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê đồng thời với biên soạn số liệu GDP cho toàn bộ nền kinh tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tính khả thi, khả năng của ngành Thống kê.

3.2. Đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP trước hết phải tiếp tục phát huy vai trò của Hệ thống Thống kê tập trung và tăng cường trách nhiệm của tổ chức thống kê Bộ, Ngành ở Trung ương và Sở, Ngành ở địa phương trong việc hoàn thiện nguồn thông tin đáp ứng yêu cầu biên soạn số liệu GDP, GRDP.

3.3. Đối mới quy trình biên soạn số liệu GRDP phải đảm bảo nâng cao chất lượng và yêu cầu số liệu thống kê của các cấp, các ngành và đối tượng dùng tin khác.

3.4. Đối mới quy trình biên soạn số liệu GRDP được đặt trong tổng thể đổi mới toàn diện các hoạt động thống kê từ Tổng cục Thống kê đến các Cục Thống kê. Đồng bộ giữa thống kê tài khoản quốc gia và thống kê chuyên ngành, giữa thống kê cho phạm vi cả nước với thống kê theo vùng lãnh thổ, theo cấp tỉnh. Đồng thời phải hoàn thiện bộ máy tổ chức, đảm bảo nguồn nhân lực, môi trường pháp lý, cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện khác.

3.5. Đối mới quy trình biên soạn số liệu GRDP phải là quyết tâm chính trị của toàn Hệ thống thống kê Nhà nước, phải có bản lĩnh trong việc thực thi nhiệm vụ chuyên môn của những người làm công tác thống kê và phải thể hiện được tính nghiêm minh trong chấp hành Luật Thống kê và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

4. Nội dung của Đề án

Nội dung 1. Xây dựng quy trình biên soạn và công bố số liệu GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê

Số liệu GRDP được triển khai biên soạn đã phát huy vai trò quan trọng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trong thời gian qua, song cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập so với yêu cầu của quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, nên cần được đổi mới, hoàn thiện theo các quy định chung về biên soạn số liệu GRDP như sau:

1. Phương pháp biên soạn

Biên soạn số liệu GRDP chỉ thực hiện theo phương pháp sản xuất. Áp dụng phương pháp biên soạn GRDP là căn cứ để hoàn thiện các hình thức

thu thập thông tin thống kê (chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê và khai thác từ hồ sơ hành chính) và là cơ sở để phân công, phối hợp trong việc thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và công bố số liệu GRDP.

2. Phân tổ và kỳ biên soạn số liệu GRDP

Số liệu GRDP được biên soạn từ số liệu giá trị tăng thêm của các ngành, thành phần kinh tế đã được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

a. Kỳ biên soạn và công bố số liệu GRDP: Số liệu ước tính, sơ bộ và chính thức được biên soạn cho 6 tháng và năm. Số liệu ước tính và sơ bộ được biên soạn và công bố theo ngành kinh tế cấp 1 của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007). Số liệu chính thức được biên soạn và công bố theo ngành kinh tế cấp 2 của VSIC 2007, theo thành phần kinh tế (kinh tế Nhà nước, kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài).

b. Ngoài 2 kỳ do Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố trên đây, giao cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biên soạn số liệu GRDP theo yêu cầu của lãnh đạo địa phương.

3. Công bố số liệu

a. Tổng cục Thống kê thông nhất công bố số liệu GRDP theo tần suất quy định tại Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Thời gian công bố số liệu GRDP cho cấp tỉnh quy định như sau: Số liệu ước tính vào cuối tháng 6, số liệu sơ bộ năm vào cuối tháng 12 và số liệu chính thức năm sau 1 năm.

b. Các Cục Thống kê cấp tỉnh biên soạn và cung cấp số liệu GRDP theo yêu cầu của lãnh

đạo địa phương sau khi được Tổng cục Thống kê thẩm định.

4. Trách nhiệm thu thập và tổng hợp số liệu GRDP

Phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp số liệu GRDP căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống thống kê tập trung; tổ chức thống kê Bộ, Ngành và của UBND cấp tỉnh, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

5. Thời điểm áp dụng quy trình biên soạn mới

Từ năm 2016 trở đi Tổng cục Thống kê sẽ trực tiếp biên soạn và công bố số liệu GDP cho phạm vi cả nước và GRDP cấp tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo tính kịp thời, tính liên tục của số liệu thống kê và có thời gian cho các đơn vị trong Hệ thống thống kê tập trung tiếp cận với quy trình biên soạn mới, quy định trong năm 2016 và 2017, Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê cấp tỉnh đồng thời cùng biên soạn số liệu GRDP, song công bố số liệu do Tổng cục Thống kê thực hiện. Từ năm 2018 trở đi các Cục Thống kê cấp tỉnh không trực tiếp biên soạn số liệu GRDP, trừ những kỳ yêu cầu số liệu GRDP của lãnh đạo địa phương đã nêu ở trên.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành “Quy trình biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” kèm theo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung 2. Xây dựng nguồn thông tin và hình thức thu thập thông tin đầu vào để biên soạn số liệu GRDP

Để nâng cao chất lượng số liệu GRDP cần phải xây dựng nguồn thông tin và cải tiến, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào theo

hướng kết hợp hài hòa và có hiệu quả các hình thức thu thập thông tin thống kê phù hợp với phương pháp thống kê theo lãnh thổ, nhằm giảm thiểu và tiên tới khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương. Theo tinh thần đó, trong thời gian vừa qua ngành Thống kê đã có nhiều cố gắng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ); Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành (Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg, ngày 17/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ) và Chương trình điều tra thống kê quốc gia (Quyết định số 803/QĐ-TTg, ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Tuy nhiên, để biên soạn số liệu GRDP cần tiếp tục rà soát để bổ sung cập nhật, hoàn thiện các nguồn thông tin đầu vào, đặc biệt nguồn thông tin đối với lĩnh vực tài chính, tiền tệ, hạch toán kinh doanh tập trung toàn ngành, sản xuất kinh doanh đa ngành, đa địa bàn, hoạt động đặc thù (An ninh, quốc phòng, ngoại giao, bảo hiểm xã hội, y tế, hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp...). Bên cạnh việc tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng thu thập thông tin qua báo cáo thống kê và điều tra thống kê, cần chú trọng khai thác nguồn thông tin từ hồ sơ đăng ký hành chính thông qua quy chế cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các Bộ, Ngành với Tổng cục Thống kê. Hoàn thiện hình thức thu thập thông tin nhằm đảm bảo sự thống nhất về nguồn thông tin đầu vào, đầy đủ về phạm vi, loại bỏ thông tin trùng chéo. Cụ thể là:

1. Rà soát, phân loại các thông tin sẵn có cần khai thác từ các cuộc điều tra; chế độ báo cáo;

báo cáo quyết toán của các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế, tài liệu của hệ thống thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, đăng ký đất đai, hộ khẩu, hộ tịch... phục vụ biên soạn số liệu GRDP.

2. Hoàn thiện cập nhật các nguồn thông tin để cài đặt bổ sung các thông tin còn thiếu vào Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành, Cục Thống kê; Chế độ báo cáo thống kê cơ sở để hoàn thiện phương pháp thống kê theo lãnh thổ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin qua các cuộc điều tra thống kê; qua chế độ báo cáo thống kê; qua cung cấp và chia sẻ thông tin từ đăng ký hồ sơ hành chính, đặc biệt đối với lĩnh vực thông tin tài chính, tiền tệ theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung 3. Ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến trong biên soạn số liệu GRDP

1. Tăng cường nghiên cứu biên soạn, biên dịch và phổ biến các tài liệu hướng dẫn phương pháp luận thống kê tài khoản quốc gia nói chung, phương pháp biên soạn GRDP nói riêng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đồng thời phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

2. Xây dựng và thường xuyên cập nhật bảng danh mục phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp... là các đơn vị thường trú theo từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là đối với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh liên tỉnh, hạch toán tập trung toàn ngành và hoạt động đặc thù phục vụ biên soạn số liệu GRDP theo phương pháp sản xuất.

3. Nghiên cứu, xây dựng và chuẩn hóa quy trình biên soạn số liệu GRDP đồng thời với số liệu GDP, trên cơ sở quy định chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch về phạm vi, nội dung, phương pháp biên soạn số liệu GRDP và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

4. Nghiên cứu phương pháp thống kê theo lãnh thổ, hoàn thiện phương pháp chọn mẫu điều tra theo từng ngành, thành phần, lĩnh vực kinh tế và thiết lập, cập nhật dần mẫu phục vụ các cuộc điều tra thống kê theo lãnh thổ.

5. Áp dụng SNA phiên bản 2008 (SNA 2008) của Tổ chức Thống kê Liên hợp quốc vào Việt Nam theo lộ trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Giải pháp chủ yếu

5.1. Đánh giá thực trạng quy trình biên soạn và chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quy trình tổ chức biên soạn số liệu GRDP hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập cả về chất lượng số liệu, tính đồng bộ, thống nhất trong phương pháp thu thập nguồn thông tin đầu vào, cả về cách thức tổ chức thực hiện quy trình dẫn đến có sự chênh lệch ngày càng lớn số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương. Vì vậy, cần tập trung làm rõ những ưu, nhược điểm của quy trình tổ chức biên soạn số liệu GRDP đang áp dụng để đổi mới quy trình biên soạn cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế.

5.2. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các công cụ phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP

Hoàn thiện phương pháp điều tra thu thập thông tin xây dựng bộ hệ số biên soạn số liệu GRDP, trong đó có bảng hệ số chi phí trung gian (IC) theo chu kỳ 5 năm/lần. Hệ số chi phí trung gian cần biên soạn chi tiết theo vùng lãnh thổ kinh tế (tỉnh, thành phố thuộc vùng nào sử dụng hệ số chi phí trung gian của vùng đó), chi tiết theo các yếu tố trong chi phí vật chất, chi phí dịch vụ.

Hoàn thiện hệ thống giá và chỉ số giá về số lượng và chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu tính chuyển các chỉ tiêu giá trị từ giá hiện hành về giá so sánh hoặc ngược lại. Hệ thống giá và chỉ số giá biên soạn cho phạm vi cả nước và theo vùng lãnh thổ kinh tế (tỉnh, thành phố thuộc vùng nào sử dụng đơn giá và chỉ số giá của vùng đó). Về số lượng bao gồm: chỉ số giá sản xuất (PPI); chỉ số giá tiêu dùng (CPI); chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất; chỉ số giá xuất, nhập khẩu; chỉ số giá dịch vụ (PPI-S); chỉ số giá sinh hoạt không gian,... Về chất lượng là mức độ chi tiết của từng loại đơn giá, chỉ số giá; niên độ điều tra, độ phủ của quyền số,....

5.3. Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các Bộ, Ngành với Tổng cục Thống kê

Xây dựng hệ thống danh mục các chỉ tiêu thống kê cần thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp, chia sẻ trong Thỏa thuận cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các Bộ, Ngành với Tổng cục Thống kê. Đặc biệt là thông tin về thu, chi ngân sách Nhà nước theo lãnh thổ cấp tỉnh; thông tin về tín dụng, bảo hiểm, vận tải đường sắt, hàng không, bưu chính viễn thông, điện lực và thông tin về các hoạt động đặc thù theo lãnh thổ cấp tỉnh.

Thỏa thuận cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bộ,

Ngành và chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống thống kê tập trung, tránh chồng chéo, đáp ứng yêu cầu phản ánh đầy đủ động thái và thực trạng tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của cả nước và của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bổ sung vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, Ngành những thông tin đầu vào còn thiếu phục vụ biên soạn số liệu GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê.

5.4. Sắp xếp bố trí, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tổ chức lại công tác thống kê chuyên ngành cho phù hợp với yêu cầu biên soạn Hệ thống tài khoản quốc gia nói chung, biên soạn số liệu GRDP nói riêng theo hướng tập trung và chuyên môn hóa. Bố trí đủ người làm công tác thống kê tài khoản quốc gia. Đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực thống kê tài khoản quốc gia theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, kỹ năng công tác của hoạt động thống kê (thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo thông tin thống kê tài khoản quốc gia và số liệu GRDP).

5.5. Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, thực hiện tin học hóa trong biên soạn số liệu GRDP; tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện Đề án

Xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng nhằm tự động hóa các khâu xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo số liệu GRDP. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thống kê tài khoản quốc gia tập trung tại Tổng cục Thống kê. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác thống kê tài khoản quốc gia nói chung, biên soạn số liệu GRDP nói riêng. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

6. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai thực hiện cần phải có sự phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các công việc chủ yếu sau:

a. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy trình biên soạn và công bố số liệu GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê.

Quý I năm 2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành “Quy trình biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” tập trung tại Tổng cục Thống kê. Quý II năm 2015, tổ chức hội nghị triển khai Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

b. Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án

Quý IV năm 2014, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án cho các năm 2016 - 2020 của Hệ thống thống kê tập trung. Huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước khác (ngoài nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước) để thực hiện Đề án.

c. Trong năm 2015, hoàn thành việc phối hợp với các Bộ, Ngành xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê của các Bộ, Ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo cấp tỉnh để biên soạn số liệu GDP, GRDP.

d. Sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hệ thống thống kê tập trung; Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Chế độ

báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành và Cục Thống kê;... đáp ứng yêu cầu biên soạn số liệu GRDP.

e. Tổ chức hoạt động phổ biến, tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn các nội dung liên quan đến Đề án là công việc thường xuyên, được triển khai thực hiện hàng năm trong cả quá trình triển khai thực hiện Đề án.

h. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện Đề án; hàng năm sơ kết và năm 2020 tổng kết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Đề án.

6.2. Các Bộ, ngành khác

a. Thực hiện cung cấp, chia sẻ thông tin đầu vào phân theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng biên soạn số liệu GRDP, theo Thỏa thuận cung cấp và chia sẻ thông tin đã ký kết với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

b. Bộ Tài chính: Chủ trì hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Đề án.

6.3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a. Thống nhất sử dụng số liệu GRDP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn và công bố.

b. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn để triển khai thực hiện các công việc theo quy định biên soạn số liệu GRDP, đồng thời yêu cầu các đơn vị trên địa bàn (Sở, ban, ngành; doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân,...) cung cấp thông tin cho Cục Thống kê tổng hợp báo cáo Tổng cục Thống kê.

Đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP là một nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ

thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo tính trung thực, khách quan, kịp thời và khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu GDP giữa toàn bộ nền kinh tế với kết quả tính toán theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung đầu mỗi biên soạn và công bố số liệu GRDP tại Tổng cục Thống kê để giảm áp lực cho các Cục Thống kê trong việc biên soạn số liệu

GRDP. Các Cục Thống kê cấp tỉnh đóng vai trò thực thi chất lượng hơn, hiệu quả hơn hoạt động thu thập thông tin đầu vào phục vụ việc biên soạn số liệu GRDP. Bảo đảm thống nhất nguồn thông tin, không trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, giữa các chế độ báo cáo thống kê; thống nhất về phân tổ, phân loại, niên độ thống kê và đảm bảo tính so sánh giữa các tỉnh trong vùng và cả nước.

